

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๓ /ว ๑๕๐๐



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดน่าน
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๐๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด จำนวน ๑ ฉบับ
ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาโครงการฝึกอบรม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดได้แจ้งการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่ออาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แห่งละ ๒ คน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจังหวัดน่านได้กำหนดฝึกอบรมตามโครงการ ฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงให้แจ้งอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นฯ เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยทางโครงการจะรับผิดชอบค่าที่พัก (เฉพาะการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับภาคปฏิบัติโครงการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๓.๔
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓- ๕

โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน

๑. หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด และสำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านดำเนินโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ๒) การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๙๙ แห่ง ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๒.๒ เพื่อกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมโดยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมจากโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริหารในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพนักบริหารอิสระ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

๒.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

๓. วิธีดำเนินโครงการ

๓.๑ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) ประกอบด้วย

/(๑) การฝึกอบรม...